

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ ทีวี่ทุกช่อง	<p><b>ครองราชย์ 70 ปี</b></p> <p>-เสนอข่าว พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเพื่อเฉลิมฉลอง และถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน โดยที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง ประตูละโวทัยเสนา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 770 รูป รอบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานองค์กรอิสระ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารหน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วม</p>
<p>สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น</p> <p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์</p>	<p><b>ความสำเร็จการถ่ายถอดเอชไอวีจากแม่สู่ลูก</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า นายบันคิมุน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่สามารถยุติการถ่ายถอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกสำเร็จ เป็นประเทศแรกของเอเชียและเป็นที 2 ของโลก ด้วยการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย การป้องกันการใช้เข็มฉีดยา และการรักษาด้วยยาต้านไวรัส</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รู้สึกยินดีที่องค์การอนามัยโลกประกาศยกย่องความสำเร็จที่โดดเด่นของประเทศไทย ที่สามารถเปลี่ยนสังคมที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย ให้กลายเป็นแบบอย่างของการแก้ไขวิกฤตสาธารณสุขอย่างได้ผล และถือเป็นชาติแรกของเอเชีย และเป็นประเทศที่ 2 ของโลก ต่อจากคิวบา ในการยับยั้งการแพร่เชื้อไปสู่ประชากรอีกรุ่นหนึ่ง</p> <p>นายฯฯ ผ่าทอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกองค์กรและหน่วยงานภาคี โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนที่ให้ความร่วมมือป้องกันการถ่ายถอดเชื้อเอชไอวีและซีฟิสิกจากแม่สู่ลูก สิ่งสำคัญจากนี้คือทำให้ความสำเร็จในเรื่องดังกล่าวมีความยั่งยืนต่อไป</p>
คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เดลินิวส์	<p><b>ยูเอ็นกำหนดยุติเอตส์ปี 2030</b></p> <p>-เสนอข่าว องค์การสหประชาชาติตั้งเป้าลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ลดอัตราการเสียชีวิต และกำจัดอคติที่ทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อ ภายในปี 2563 เพื่อนำไปสู่แผนระยะยาวในการปลอดจากเอชไอวีทั่วโลก ภายในปี 2573 โดยจะให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติด คำบริการทางเพศ ผู้อพยพ เยาวชน กลุ่มรักร่วมเพศ กลุ่มคนข้ามเพศ และนักโทษในเรือนจำ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดการแพร่เชื้อเอชไอวีมากที่สุด แต่เป้าหมายดังกล่าวถูกต่อต้านจากรัฐบาลรัสเซีย โดยอ้างถึงความเหมาะสมด้านสาธารณสุขในประเทศ</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน สำนักข่าวไทย ไอเอ็นเอ็น กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 5,9	<p><b>เชียร์บอลยูโร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. แถลงข่าว "เทศกาลฟุตบอลยูโร 2016 : เชียร์บอลอย่างมีสติ" เน้นประชาชนชมการแข่งขันฟุตบอลอย่างมีสติด้วยวิธีง่ายๆ 4 อย่าง คือ 1.หลีกเลี่ยงอาหารทำลายสุขภาพ อาทิ อาหารฟาสต์ฟู้ด 2.ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.จัดเวลานอนให้เพียงพอ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และ 4.ดูสนุกได้ต้องไม่พนัน</p> <p>ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต แถลงว่า ปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนเสี่ยงพนันบอลมากขึ้น ซึ่งการติดพนันบอลถือเป็นโรคทางจิตเวชอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ จากสถิติสายด่วนสุขภาพจิตเลิกพนัน พบว่า ในปี 2558 มีสายโทรเข้า 310 ครั้ง เป็นชายมากกว่าหญิง 3 เท่า ร้อยละ 34 ติดพนันบอล เฉลี่ยอายุ 22-59 ปี หากมีพฤติกรรม 1 ใน 3 ข้อต่อไปนี้ ถือว่าเสี่ยงติดพนันบอล คือ 1.นอนไม่หลับ หงุดหงิด หรือวิตกกังวล เมื่อพยายามหยุดเล่นพนัน 2.ปิดบังครอบครัวหรือเพื่อน ไม่ให้รู้ว่าเสียพนัน และ 3.ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน ดังนั้น ขอให้ดูการแข่งช้นอย่างมีสติ ไม่ควรติดตามต่อเนื่องนานเกิน 2 วัน หรือติดตามจากสื่ออื่น ๆ แทน</p> <p>พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ แถลงว่า การรักษาการติดพนันบอลจะเหมือนกับโรคติดสารเสพติดทั่วไป แต่จะมีการประเมินว่ามีอาการระดับไหนต้องรักษาด้วยยาหรือทำจิตสังคมบำบัด</p> <p>พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แถลงว่า แม้จะรักษาได้ แต่ดีที่สุดคือไม่เริ่มลองเล่น เพราะไม่ต่างจากการลองยาเสพติด ทั้งนี้ การพนันมีส่วนทำให้เด็กมีโอกาสติดเหล้า 5 เท่า ติดยาเสพติด 6 เท่า มีความรุนแรง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และการใช้อาวุธ 6 เท่า สิบบุหรี 3-10 เท่า เป็นหนี้และอาจก่อปัญหาอาชญากรรม และมีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงขึ้นถึง 4 เท่า
โพสต์ทูเดย์ มติชน	<p><b>ภาษีน้ำหวาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวถึงความคืบหน้าการศึกษาภาษีเครื่องดื่มน้ำตาลสูง ว่า ฝ่ายนโยบายยังไม่ได้สั่งการเรื่องภาษีน้ำตาล แต่กระทรวงการคลังได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาข้อมูล เช่น ปริมาณน้ำตาลที่เหมาะสมกับการบริโภค หากจะเก็บภาษีควรเก็บจากปริมาณน้ำตาลเท่าใด เก็บจากสินค้าตัวไหน รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการปลูกอ้อย โดยจะสรุปให้ได้ภายใน 1 เดือน</p> <p>ทั้งนี้ ผลจากการประชุมของคณะกรรมการประสานงาน 3 ฝ่าย คือ รัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ สปท. มีมติ 3 เรื่อง คือ 1.รณรงค์ให้ประชาชนไม่กินหวาน 2.บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ อาทิ กฎหมายของ อย. และ 3.การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพสามิต อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลให้เก็บภาษีดังกล่าว ก็พร้อมจะดำเนินการ ซึ่งข้อมูลของประเทศเม็กซิโกมีการเก็บภาษีจากน้ำตาลเมื่อ 3-4 ปีก่อน เพื่อต้องการลดการบริโภคน้ำตาล แต่สถิติโรคเบาหวานคนเม็กซิโกไม่ได้ลดลง กรมจึงต้องนำมาพิจารณาให้รอบด้านด้วย</p>
มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ บ้านเมือง โพสต์ทูเดย์ ไอ.เอ็น.เอ็น	<p><b>อาการอาพาธพระธัมมชโย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาเห็นชอบที่จะไม่ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจอาการอาพาธพระธัมมชโย หลังคณะแพทย์ผู้รักษาพระธัมมชโยได้ขอเลื่อน สำหรับการพิจารณาการออกไปรับรองแพทย์ให้พระธัมมชโยของ พ.ท.นพ.สิริพงศ์ พัฒนธนาวิสุทธิ รองผู้อำนวยการพ.ค.ย.ภ.ค.ย. รัชชี่ คณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดพิเศษ จะประชุมสัปดาห์หน้าว่าจะดำเนินการอย่างไร เมื่อได้ข้อมูลมากพอจึงจะเชิญ พ.ท.นพ.สิริพงศ์ มาชี้แจงและขอหลักฐานต่างๆ เช่น ผลเลือด ผลเอกซเรย์ ผลอัลตราซาวด์ จากสหคลินิกรัตนเวช เพื่อมาพิจารณาว่าไปรับรองแพทย์นั้นถูกต้องหรือไม่ ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดน่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน เร็วกว่าปกติที่ใช้เวลา 6 เดือน</p>
New)108	<p><b>นมโรงเรียน</b></p> <p>-เสนอข่าว คณะกรรมการนมโรงเรียนเข้าตรวจสอบนมโรงเรียนชนิดกล่องยูเอชที ที่โรงเรียนสนามบินขอนแก่น โดยพบว่านมกล่องดังกล่าวเสียจริง จากนั้นได้ตรวจสอบนมโรงเรียนทั้งหมด 2,577 กล่อง จากจำนวน 2,578 กล่อง ที่นำมาแจก พบว่าเสียเพียงกล่องเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบินขอนแก่น กล่าวว่า นมโรงเรียนที่เสียในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อโรงเรียนแต่อย่างใด พร้อมขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในระบบนมโรงเรียน</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์มุมข้าราชการ	<p><b>คดีตัวอย่าง</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงคดี นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ อย. เมื่อต้นปี 2551 และถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่มีเหตุผลรองรับชัดเจน นพ.ศิริวัฒน์จึงฟ้องศาลปกครอง โดยมี นายสมัคร สุขทระเวช นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 นายไชยา สะสมทรัพย์ รว.สธ. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และ นพ.ปราชญ์ บุณยวงศิริโรจน์ ปลัด สธ. เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ว่า เป็นการออกคำสั่งที่ไม่เป็นธรรม เป็นการลดศักดิ์ศรีที่ย้ายจากอธิบดีไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ขอให้เพิกถอนคำสั่ง</p> <p>ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ศาลปกครองสูงสุดเห็นตรงกันข้าม และมีคำวินิจฉัยว่า ฝ่ายบริหารใช้อำนาจดุลยพินิจในการย้ายผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเหตุผลรองรับอย่างเพียงพอ เป็นการใช้อำนาจดุลยพินิจโดยมิชอบ จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งทั้งหมด โดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือตำแหน่งอื่นซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งทางปกครองใหม่ในภายหลัง</p> <p>โดยนพ.ศิริวัฒน์ ได้รับความเป็นธรรมคืนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ห่างจากเวลาฟ้อง 8 ปีเต็ม ทำให้เกษียณอายุราชการไปโดยพลาดโอกาสเป็นตัวเลือกให้ขึ้นสู่ตำแหน่งปลัดกระทรวง</p>
ช่อง 8	<p><b>เบบี๋คริสตัล</b></p> <p>-เสนอข่าว เด็ก 2 ขวบใน จ.บุรีรัมย์ กลืนเบบี๋คริสตัลนาน 12 วัน จนอุดตันลำไส้หายใจไม่ออก ต้องส่ง รพ.ผ่าตัดช่วยชีวิต</p> <p>พญ.จำเรียง คุ่มจันอัด แพทย์ด้านกุมารศัลยกรรมเด็ก รพ.ศูนย์บุรีรัมย์ ระบุว่า เบบี๋ คริสตัล หรือตัวดูดน้ำ เข้าไปอยู่ในลำไส้เล็ก โดยขยายขนาดใหญ่ประมาณ 5 เซนติเมตร การกินของเล่นชนิดนี้เข้าไป จะทำให้ลำไส้อุดตัน มีอาการขาดน้ำ กลืนแหรในร่างกายผิดปกติ ขณะนี้เด็กอาการดีขึ้นแล้ว ขอเตือนผู้ปกครองเด็กให้ระวังของเล่นที่เป็นอันตราย เพราะหากแก้ไขไม่ทัน อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ คอลัมน์ 4 มุมเมือง	<p><b>จับยาลดความอ้วน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า รอบปีที่ผ่านมามีหญิงสาวเสียชีวิตที่คาดว่ามาจากกินผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนหลายราย ตั้งแต่ ม.ค.58-ปัจจุบัน อย.ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ. จับกุมผู้กระทำความผิดผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนผิดกฎหมาย 18 ราย มูลค่าของกลาง 19 ล้านบาท</p>
สยามรัฐ,กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>พบคลินิกเถื่อนเพิ่มขึ้น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ผลคุ้มครองผู้บริโภคในรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 59 ตั้งแต่ ต.ค. 58 มี.ค. 59 ได้รับเรื่องร้องเรียน 205 เรื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 58 ซึ่งมี 348 เรื่อง ในจำนวนนี้ได้ดำเนินคดี 16 ราย ความผิด เช่น เปิดสถานพยาบาลไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์ ขยายยาไม่ได้รับอนุญาต จำหน่ายยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยากับ อย. จึงต้องชี้แจงทำความเข้าใจผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัด</p>
แนวหน้า	<p><b>ผักผลไม้ปลอดภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วย รพ.สธ. เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดย อย. มีมาตรการการขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของผักและผลไม้สดให้เกิดระบบประกันคุณภาพและระบบตามสอยย้อนกลับ (Traceability) รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p> <p>อย. สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล และ สสส. ได้ร่วมกันจัดประชุม “สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไม้ปลอดภัย” โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนนักวิชาการ สถาบันการศึกษา ประชาชน ในการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการจากการขับเคลื่อนเรื่องผักและผลไม้สดปลอดภัย มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ 1.กลไกการขับเคลื่อนผักและผลไม้ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ 2.สถานการณ์การเฝ้าระวังความปลอดภัยของผักและผลไม้สดในประเทศไทย 3.การยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้น และแนวทางการกำกับดูแลการใช้สารเคมีทางการเกษตร 4.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลผักและผลไม้ปลอดภัย 5.ถอดรหัสระบบตามสอยย้อนกลับ (Traceability) จากผู้ที่ประสบความสำเร็จ Success story และ 6.เสวนาการบริหารจัดการผักและผลไม้ปลอดภัยในระดับท้องถิ่น</p>
สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์	<p><b>โรคไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนโรคที่มากับฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้วัดข้อยุงลาย โดยต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อม กำจัดลูกน้ำและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ข้อยุงลายในสถานที่สำคัญคือ 1.บ้าน/โรงเรียน 2.โรงเรียน 3.โรงพยาบาล 4.โรงแรม/รีสอร์ท 5.โรงงาน 6.วัด มัสยิด โบสถ์/โรงธรรม</p> <p>ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) ครั้งที่ 6 โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การอาเซียน ได้เชิญสมาชิกผู้แทนจาก 10 ประเทศอาเซียนมาร่วมงาน พร้อมด้วยตัวแทนจากนานาชาติที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า กรุงเทพฯ และจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน โดยมีคำขวัญว่า “ประชารัฐร่วมใจ ชัดภัยไข้เลือดออก” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เชิญชวนให้ภาคประชารัฐ ดาวินโหลดแอปพลิเคชัน “พิชิตลูกน้ำข้อยุงลาย” สำหรับเพิ่มเติมความรู้เรื่องข้อยุงลายและโรคไข้เลือดออก ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในระบบ Android และ iOS</p>
ไทยรัฐ	<p><b>สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังร่วมพิธีปฐมฤกษ์เปิดสถาบัน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยววันที่ 1 ของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ว่า กรมคร.ได้จัดตั้งสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 30 มี.ค. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์ป้องกันให้เพียงพอ ในปีแรกนี้ ตั้งเป้าเปิดอบรมแพทย์ประจำบ้าน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวจำนวน 3-5 ราย</p>
เดลินิวส์	<p><b>คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.ประภาส วีระพล นพ.สสจ.นครพนม นพ.ยุทธชัย ตรีสกุล ผอ.รพ.นครพนม และ ดร.แพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี ร่วมเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นคลินิกเวชศาสตร์ฯ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แห่งที่ 2 ของภาคอีสาน ต่อจากจังหวัดหนองคาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ศูนย์มอเน็ตอร์ข่าว	<p><b>กรมวิทย์ฯ เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งส่งเสริมความรู้ด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางที่ผสมสมุนไพรไทย ให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ และการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ฟอรั่มลีนในปลาหมึกกรอบ</b></p> <p>-เสนอข่าว สถาบันอาหารเก็บตัวอย่างปลาหมึกกรอบ 5 ตัวอย่างจากย่านการค้าในกทม.และปริมณฑล นำมาวิเคราะห์ฟอรั่มลีนปนเปื้อน พบว่า มี 4 ตัวอย่างที่ปนเปื้อนฟอรั่มลีน หากร่างกายได้รับฟอรั่มลีนเข้าไป จะมีอาการตั้งแต่ปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียน อุจจาระร่วง และหมดสติ วิธีป้องกันง่ายๆ คือ ล้างทำความสะอาดอาหารสดด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนนำมาปรุงอาหาร</p>
มติชน คอลัมน์ แวดวงทูเดย์	<p><b>เฮลท์แคร์ 2016</b></p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์ระดมหน่วยงานในสังกัดเปิดบูธให้ความรู้ประชาชน ในมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ “เฮลท์แคร์ 2016” ภายในงานมีบริการตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจเบาหวาน-ความดัน แจกน้ำยาอดบุหรี่ เป็นต้น จัดขึ้น 16-19 มิ.ย.นี้</p>
สยามรัฐ	<p><b>ชงตั้งกองทุนสุขภาพ กทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ส.ก. ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น (กทม.) ได้รายงานผลศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญ ว่า สปสช.จะจัดสรรงบฯ ให้กทม.ในอัตรา 45 บาทต่อประชากร และ กทม.ต้องสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเงินที่ได้รับการจัดสรร รวมทั้งต้องจัดตั้งกองทุนสุขภาพ กทม. เพื่อบริหารจัดการงบฯ</p> <p>โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอให้กทม.แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ระดับ คือ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม. มีผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธาน และคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต มี ผอ.เขต เป็นประธาน และประสานกับ สปสช.เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการและบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม. และออกประกาศให้สอดคล้องกับโครงสร้างและบริบทของ กทม. เพื่อให้บริหารกองทุนสุขภาพท้องถิ่นได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป</p>
บ้านเมือง	<p><b>สสจ.อุบลราชธานีพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรพร ลอยหา นพ.สสจ.อุบลราชธานี กล่าวว่า การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในรูปแบบของฐานข้อมูล ระหว่างรพ.ในจังหวัดอุบลราชธานี จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสุขภาพ เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการทำงานบริการประชาชน เกิดการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันฐานข้อมูล ทำให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดรูปแบบบริการที่ถูกต้อง เหมาะสมและรวดเร็ว ทั้งนี้ รหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Logical Observation Identifiers Names and Codes หรือเรียกว่า LOINC ที่จะใช้เป็นมาตรฐานของจังหวัด เป็นระบบชื่อและรหัสมาตรฐานสากลที่ใช้ระบุชนิดของการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการตรวจทางคลินิก พัฒนาโดยสถาบัน Regenstrief ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใช้งานมากกว่า 160 ประเทศทั่วโลก</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>นวัตกรรมทางการแพทย์ฉุกเฉิน</b></p> <p>-เสนอข่าว จนท.รพ.เกาะช้าง ร่วมกับ จนท.กู้ชีพเทศบาลเกาะช้าง จ.ตราด นำเสนอนวัตกรรมป็นยิงเชือกช่วยชีวิตคนจมน้ำบริเวณชายหาด มีลักษณะเป็นปืนยิง โดยมีเชือกเป็นลูกกระสุน ตัวโครงประกอบติดกับถังเก็บความดัน เชือกจากสามารถควบคุมทิศทางให้ตกน้ำได้ในระยะรัศมีไม่เกิน 1 ตร.ม. และยิงได้ไกลถึง 80 เมตร โดยเชือกจะลอยข้ามศีรษะและตกใกล้ๆ ผู้ประสบภัย และไม่อันตรายต่อผู้ให้การช่วยเหลือ</p>
สยามรัฐ	<p><b>โรคฉี่หนู</b></p> <p>-เสนอข่าว สคร.ที่ 10 จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในปี 2559 สคร.10 จ.อุบลราชธานี พบรายงานผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร รวม 130 ราย เสียชีวิต 3 ราย จังหวัดที่มีผู้ป่วยและเสียชีวิตมากที่สุด คือ ศรีสะเกษ ป่วย 85 ราย เสียชีวิต 3 ราย</p>
แนวหน้า	<p><b>รพ.บ้านค่าย ระยอง นำร่องขยายบริการผ่าตัด</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นำร่องขยายบริการผ่าตัดศัลยกรรม โดยความร่วมมือจากทีมแพทย์พยาบาล ของรพ.ประจำจังหวัด โดย รพ.บ้านค่ายเป็นรพ.ชุมชนแห่งแรกที่เริ่มขยายบริการผ่าตัดศัลยกรรมให้กับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผู้ป่วย หลังจากเมื่อ 10 ปีก่อน รพ.ร่อนพิบูลย์เคยผ่าตัดแล้วเกิดการฟุ้งร้องกันขึ้น ทำให้ไม่มีรพ.ชุมชนเปิดให้บริการผ่าตัดอีก
บ้านเมือง	<b>คุยเรื่องเพศกับลูก</b> -เสนอข่าว ช่อง 8 ร่วมกับ สสส. เตรียมทำเกมโชว์รูปแบบใหม่ "เซ็กซ์เปิด แฟมิลี่" เพื่อให้ทุกครอบครัวเกิดการพูดคุยเรื่องเพศกันให้มากยิ่งขึ้น สร้างภูมิคุ้มกันให้กลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ โดยมี "เป๊าะ-กษิษฐ์ สารสิน" เป็นพิธีกร พร้อม Sexpert ฝั่งพ่อแม่ "เกริก ซิลเลอร์" และ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น "พ.ญ.จิราภรณ์ อรุณากูร" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.15 น. และวันพุธ เวลา 22.05 น. ทางช่อง 8 หมายเลข 27
ไทยรัฐ	<b>มะเร็งคร่าคนเอเชีย</b> -เสนอข่าว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งทั่วโลก 38 ชาติ นัดประชุมปรึกษาหารือที่ประเทศอินเดีย เนื่องจากผู้ป่วยมะเร็งร้อยละ 60 เป็นคนเอเชีย ด้านแพทย์สมาคมโรคมะเร็งของจีน ประกาศว่า จะนำความก้าวหน้าของเงินในการค้นคว้าโรคมะเร็งไปแบ่งปันแก่ชาติเอเชียทั้งหลาย

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

